

## CHUYÊN ĐỀ VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2024 – 2025, sáng ngày 17/10/2024, trường THCS Giang Biên đã tổ chức thành công chuyên đề vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong môn Giáo dục công dân do cô giáo Ngô Thị Thu Thuý thực hiện tại lớp 7A3 với bài: *Quan tâm, cảm thông và chia sẻ*.

Đến dự tiết chuyên đề có cô giáo Trần Thị Thanh Hà – Bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Hoàng Ngọc Mến – Phó bí thư chi bộ - phó hiệu trưởng nhà trường và các thầy tổ nhóm chuyên môn.

Trong tiết dạy, cô giáo đã thiết kế, tổ chức tiết học hiệu quả, khơi dậy và phát huy tối đa năng lực học tập cũng như sự hăng say, hứng thú ở học sinh. Qua hoạt động thảo luận nhóm với hình thức “lầu băng chuyên”, cô giáo đã dẫn dắt học sinh hiểu được thế nào là quan tâm, cảm thông và chia sẻ.



*Học sinh trao đổi và trình bày kết quả thảo luận.*

Các hoạt động dạy học được xây dựng phù hợp với nội dung của từng đơn vị kiến thức và mục tiêu của bài học, triển khai các nội dung học tập hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực học sinh với những ý tưởng sáng tạo và thú vị. Trò chơi “*tiếp sức đồng đội*” được các em học sinh nhiệt tình hưởng ứng để

tìm ra những biểu hiện cụ thể của quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người thân, bạn bè và thế giới xung quanh.



### *Học sinh nhiệt tình tham gia trò chơi*

Và đặc biệt trong tiết dạy cô giáo đã khơi dậy trong mỗi học sinh sự đồng cảm và sẻ chia nhân dân các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Thầy và trò trường THCS Giang Biên đã hoà chung không khí cả nước chung tay sẻ chia để tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.



*Cô và trò cùng lắng đọng với sự cảm thông và sẻ chia*

Một phần hấp dẫn trong tiết dạy chính là phần trò chơi “*Đuổi hình bắt chữ*” được các em nhiệt tình hưởng ứng với những phần quà thú vị. Từng bức tranh được mở ra là những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ thể hiện sự quan tâm, cảm thông và sẻ chia trong cuộc sống.





### *Học sinh sôi nổi tham gia trò chơi*

Giờ học kết thúc với không khí vui tươi với bà và vè yêu thương, bởi các em học sinh hiểu rằng mỗi người thấy hạnh phúc khi chúng ta biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác, mỗi bạn biết nói lời hay, làm việc tốt để từ đó yêu thương sẽ được lan tỏa. Bởi mỗi người sẽ là một bông hoa thơm trong một rừng hoa đẹp tô điểm và mang hương sắc cho đời.



*HS thể hiện năng khiếu qua bài về yêu thương*

Sau tiết dạy, Ban giám hiệu cùng tổ nhóm chuyên môn đã rút kinh nghiệm và cũng khẳng định rằng môn GDCD có vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn diện của học sinh, hình thành trong các em những phẩm chất tốt đẹp. Chính vì vậy mà môn GDCD là một trong những môn được lựa chọn trong kì thi tuyển vào 10 THPT.



*BGH cùng tổ nhóm chuyên môn rút kinh nghiệm sau tiết dạy*

Có thể nói, môn GDCD trong nhà trường là môn học được các em yêu thích bởi môn học giúp các em biết yêu thương bằng những hành động nhỏ nhất với những người xung quanh, để các em tự tin bước vào đời với đầy đủ phẩm chất và năng lực cần thiết của người công dân thế hệ mới. *Trường THCS Giang Biên – nơi gửi gắm ước mơ tươi đẹp tuổi học trò.*